

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VX1

Vĩnh Phúc, ngày tháng năm 2023

V/v tăng cường quản lý, xử lý
vi phạm đối với các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh không phép

Kính gửi:

- Các sở, ngành: Y tế, Công an tỉnh, Thông tin và Truyền thông;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, thực hiện các kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc vượt quá phạm vi cho phép (*chủ yếu là các phòng khám răng hàm mặt, phòng khám nha khoa, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, cơ sở chăm sóc da, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, spa thẩm mỹ, thẩm mỹ viện, Beauty Spa, Clinic Spa, kính thuốc*). Qua phản ánh của cơ quan truyền thông, các cơ sở cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh về răng, dịch vụ thẩm mỹ thường quảng cáo tràn lan trên các nền tảng mạng xã hội, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh “chui” như sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người bằng phẫu thuật, thủ thuật, tiêm, chích, bơm, đốt, ..., gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng, gây thiệt hại về kinh tế của người sử dụng dịch vụ.

Hàng năm, các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ, UBND các huyện, thành phố đã thực hiện nhiều đợt thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều cơ sở vi phạm. Tuy nhiên, do lợi nhuận cao trong khi mức xử phạt vi phạm hành chính thấp nên nhiều cá nhân, cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ, cơ sở khám chữa bệnh răng hàm mặt không phép hoạt động rất tinh vi, thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động để lẩn tránh thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước, cố tình cung cấp dịch vụ vượt quá phạm vi cho phép; UBND địa phương chưa quan tâm, chú trọng công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ có điều kiện như khám bệnh, chữa bệnh. Vì vậy, tình trạng hành nghề khám, chữa bệnh không phép, quá phạm vi cho phép vẫn diễn ra tại nhiều địa phương chưa được xử lý triệt để.

Để chấm dứt các vi phạm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau khi cấp

phép hoạt động; xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở vi phạm pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các quy định về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho các tổ chức, cá nhân hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các đơn vị trong ngành quán triệt, quản lý chặt chẽ cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm các quy định khi làm việc, khi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian quy định tại đơn vị và khi hành nghề khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh không để cơ sở cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không có giấy phép hoạt động trên địa bàn quản lý. Chủ động tổ chức thực hiện các giải pháp phù hợp với tình hình của địa phương nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế ngoài công lập.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm và triệt để các cá nhân, cơ sở vi phạm theo thẩm quyền và theo quy định; báo cáo UBND huyện, thành phố tình hình, kết quả thực hiện để UBND cấp huyện tiếp tục có giải pháp thực hiện hiệu quả hơn, đồng thời có biện pháp xử lý hoặc kiến nghị xử lý vướng mắc của UBND cấp xã trong quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên liên tục, tập trung các cơ sở kinh doanh cung cấp dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ kính thuốc không có giấy phép hoạt động do Sở Y tế cấp (phòng khám nha khoa, phòng khám răng hàm mặt, nha khoa thẩm mỹ, chăm sóc răng miệng, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, spa thẩm mỹ, thẩm mỹ viện, Beauty Spa, Clinic Spa, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ).

Chủ động phối hợp, đề xuất với Sở Y tế hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ; phối hợp xử lý, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật khó giải quyết.

Tăng cường truyền thông, phổ biến các quy định của pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và các thông tin liên quan cho người dân trên địa bàn quản lý.

3. Trong tháng 5 và tháng 6/2023, Sở Y tế, UBND huyện, thành phố thành lập các đoàn liên ngành tổng rà soát, kiểm tra các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hoặc cung cấp dịch vụ về khám bệnh, chữa bệnh không phép, xử lý vi phạm về khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.

Giao Sở Y tế chủ trì hướng dẫn, thống nhất với UBND cấp huyện về nội dung rà soát, kiểm tra để tránh chồng chéo; tổng hợp, ***báo cáo kết quả với UBND tỉnh trước ngày 05/7/2023.***

4. Công an tỉnh

Chủ động nắm bắt tình hình, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập, hoạt động quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên các nền tảng xã hội.

Phối hợp Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có sai phạm.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc quảng cáo cơ sở, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.

Phối hợp với Sở Y tế tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho người hành nghề và người dân trên địa bàn tỉnh.

6. Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh: Tăng cường thời lượng các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho người dân về tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe khi sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở không phép, không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung tại công văn này. Giao Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày mùng 5 hàng quý về tình hình, kết quả thực hiện của các sở, ngành và UBND huyện, thành phố./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Như kính gửi;
- Công TTGTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX1 (Tr b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Vũ Việt Văn